
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
ของ 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุม
คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 28 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 185 ราย รวมทั้งส้ิน 213 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้
178,703,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9483 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

อน่ึง ระหว่างดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ย
ตนเองจาํนวน 33 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 186 ราย รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมทั้งหมดจาํนวน 219 
ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้178,785,080 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.9771 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด   

ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน ดงัน้ี 
 1. นายวิเชียร   พงศธร   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายภิรมย ์  แจ่มใส  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายสุรพนัธ์   ปูรณคุปต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายสุรเดช   บุณยวฒัน กรรมการ 
 5. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์  กรรมการ  
 6. นายวรเทพ รางชยักลุ  กรรมการ  
 7. นางสาววรรณา   คลศรีชยั กรรมการ 
 8. นายหะริน   อุปรา กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 
ทั้งน้ีมีกรรมการ 1 ท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีได ้ไดแ้ก่ นายสุชาย วฒันตฤณากุล กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ ทาํใหมี้กรรมการเขา้ประชุมจาํนวน 8 จาก 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 
ทั้ งน้ี บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน โดยท่ี

คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผูรั้บผดิชอบงานหรือหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยเหล่านั้น 
นอกจากน้ี ยงัมีนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั และนางสาวปิยดา สุข

สมยั ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดูแลงานดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดูแลดา้นกฎหมาย 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้มีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บตอนลงทะเบียน ใหผู้ถื้อหุน้



2/9 
 

ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือนาํไปนบัคะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนบัคะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง  
  อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและ
แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมนั้น ประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใชบ้ตัรลงคะแนนเลยโดยไม่มีการสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใด
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากเป็นวาระท่ีสาํคญั 
 2. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหม้าประชุมแทนโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ให้ถือ
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่ สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยได้
เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ือง
หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้มาใหพิ้จารณา 

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมอีก 2  เร่ือง ดงัน้ี 
1. “ซุ้มโครงการผา้ป่าการศึกษา” ดา้นหน้าห้องประชุม: กลุ่มบริษทัพรีเมียร์มีหน่วยงานท่ีทาํงานเพ่ือพฒันาความ

ยัง่ยืนของสังคม และล่าสุดมี “โครงการร้อยพลงัการศึกษา” คือ โครงการความร่วมมือ เช่ือมร้อยพลงัผูค้นในสังคมไทย ท่ีมี
เป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั ให้กบัเด็กยากไร้ ร่วมลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม มีกิจกรรมระดมทุน คือ 
“โครงการผา้ป่าร้อยพลงัการศึกษา” ให้แก่โครงการร้อยพลงัการศึกษาเพ่ือนําเงินไปมอบให้ผูพ้ฒันาการศึกษาและเยาวชน        
“6 องคก์รภาคี” เพ่ือนาํไปพฒันาการศึกษาใหก้บัเดก็ยากจนและโรงเรียนในโครงการต่อไป  

2. ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัไดจ้ดัรถตูส้าํหรับไปส่งผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเดินทางกลบัโดยรถไฟฟ้าท่ี
สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะใชบ้ริการดงักล่าว 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2560 โดยสาํเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,724,642 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 
 ประธานฯ ไดข้อให ้นายหะริน อุปรา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 
(DCS) บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั รายงานสรุปเหตุการณ์สาํคญัในปี 2560 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 ธุรกิจของ DCS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ในปี 2560 มีสัดส่วนการขายในกลุ่ม
ลูกคา้แยกตามประเภทธุรกิจท่ีสําคญั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจบริการทางการเงินร้อยละ 42.73 กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจเทคโนโลยี
และการส่ือสารร้อยละ 16.05 และกลุ่มลูกคา้ในธุรกิจบริการร้อยละ 15.57 โดยท่ีรายไดท้ั้ งหมดนั้นมาจากรายไดป้ระเภท On 
Premise ร้อยละ 70 รายไดป้ระเภท Recurring ร้อยละ 25 และรายไดป้ระเภท Non Recurring ร้อยละ 5 
 สําหรับผลการดาํเนินงานรวมบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 3,086.98 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิ 193.25 ลา้นบาท 
สาํหรับบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั มีรายไดร้วม 3,067.5 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 196.86 ลา้นบาท  
 หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดร้ายงานการพฒันาความยัง่ยนืของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 ในปัจจุบนั ทุกบริษทัจะมีการทาํรายงานความยัง่ยนื ซ่ึงความยัง่ยนืของธุรกิจ พนกังาน และคู่คา้ จะเกิดข้ึนไดถ้า้พวก
เรามีความร่วมมือกนั กลุ่มบริษทัพรีเมียร์เป็นภาคธุรกิจท่ีสร้างกลไกความร่วมมือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม นาํไปสู่การทาํงานดา้น
การศึกษา คนพิการ ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นคอร์รัปชั่น ฯลฯ มีการจดักระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบผ่าน 3E 
(Entice, Engage และ Empower) เพ่ือมุ่งหวงัใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ พนกังาน และสังคม ดว้ยความเช่ือวา่ 
“ความยัง่ยนืร่วมกนั เป็นเง่ือนไขสาํคญัของการอยูร่อดของธุรกิจ และสังคม” ดงันั้น ในทุกกิจกรรมจึงเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วมให้
เกิดการขบัเคล่ือนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ดา้นธุรกิจ 
 การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ 
 คู่มือปฏิบติัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และกิจกรรมการการปลกูฝังจิตสาํนึกแก่พนกังาน 
 ต่ออายกุารเป็นสมาชิกท่ีไดรั้บการรับรอง ในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต 
 การแสดงเจตนารมณ์ผา่นเอกสารธุรกิจ 
 การทาํแผนธุรกิจต่อเน่ือง 
 การร่วมพฒันานวตักรรมร่วมกบัลูกคา้และคู่คา้ และไดรั้บรางวลั Thailand ICT Excellence Awards 2017 
 การเปิดเผยขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนผา่น IR 
ดา้นพนกังาน 
 การเปล่ียนแปลงเกษียณอายพุนกังานเป็น 60 ปี 
 การจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
 การจา้งงานดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 
 ส่งเสริมสโมสรพนกังานเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ (Employee Engagement) 
 การจา้งงานผูพิ้การ (ปัจจุบนั 6 อตัรา) 
 นโยบายความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
ดา้นสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม 
 สนบัสนุนระบบงานบริหารการจา้งงานผูพิ้การตามมาตรา 35 
 สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัการศึกษา  
 สนบัสนุนการเกบ็ขอ้มูลสาธารณประโยชน์ของลกูคา้ 
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 สนบัสนุนกิจกรรมและผลิตภณัฑข์องสายงานพฒันาความยัง่ยนื  
 สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมคณะทาํงานคุณค่าหลกัทั้ง 4 ดา้น 
 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (งานใหเ้ช่าอาคาร และศนูยข์อ้มูล) 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแถลงวา่ท่ีประชุม
ไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2560 แลว้ 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,755,080 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี
เงินได ้และสํารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษทัตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดย ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 
146.45 ลา้นบาท มีกาํไรสะสมหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 172.37 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกหุน้ 0.40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปัน
ผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 28,388,894.20 บาท จะรวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2560 หุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 141,944,471.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั โดย
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัพุธท่ี 14 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนดงัน้ี  
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มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,755,080 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิม่เติม 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 13 และขอ้ 15 กาํหนดวา่ คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และ
กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   ผูถื้อหุ้นประจาํปีจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนท่ี
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัให้ใชว้ิธีจบั
ฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูก
เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุชาย วฒันตฤณากลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการ 

 ทั้งน้ี นายสุชาย วฒันตฤณากลุ แสดงความประสงคท่ี์จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีก  
 ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมี
ส่วนได้เสียได้ทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะ
กรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา เห็นว่า สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายภิรมย ์แจ่มใส และนายสุรเดช บุณยวฒัน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง ทั้งน้ี กรรมการอิสระไดน้าํความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการ
กาํหนดกลยทุธ์และนโยบายการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 และเพื่อให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้จาํนวนกรรมการอิสระของบริษทัมี
จาํนวนครบถว้นตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระของบริษทัเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางศุภศรี สุธนฐาน   
2. นายสุรพล สร้างสมวงษ ์   

 อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี  
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1. นายภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,185,080 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

2. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการ 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,785,080 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

และแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 2 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 1. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ 
  

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,785,080 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 

2. นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระ 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,785,080 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรกต็าม 
คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้าํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่าย
และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2560 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน 2560 2561 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริษทั (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการบริษทั (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

บาํเหน็จ  
- ประธานกรรมการบริษทั (บาท/ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 
 
 เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สาํหรับกรรมการท่ีมี
ฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านขอสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ  
 จากนั้ น  นางดวงทิพย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์  กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการว่า ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงกับผลสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย ( IOD) และของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจาํปี 2559 ทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ
บริษทัและภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จาํนวน 5,311,640 คะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 173,473,440 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561        
  ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ี
ประชุมสามญั  ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทาํงาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดย
เปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
แลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2561 และ
กาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 620,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากค่าสอบ
บญัชีประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 75,000 บาท 
  ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 เป็นปีแรก โดยเปล่ียนจากผูส้อบบญัชีกลุ่มเดิม ซ่ึงสังกดั 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เหมือนกนั  
  ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 178,337,680 99.7525 

ไม่เห็นดว้ย 442,500 0.2475 

งดออกเสียง 4,900 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ 
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีจะใหบ้ริษทั หรือคณะกรรมการช้ีแจงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนังสือเชิญประชุม 23 
มีนาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 11 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งคาํถาม จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นดงัน้ี    
  ผูถื้อหุน้:  บริษทัจะยงัคงมีผลประกอบการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2560 ท่ีผา่นมาหรือไม่  
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: บริษทัน่าจะมีผลประกอบการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
โดยพิจารณาจากการท่ีลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต และธุรกิจการรักษาความ
ปลอดภยัยงัน่าจะเติบโตต่อไปได ้ 
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  ผูถื้อหุน้:  แนวโนม้หรือเป้าหมายการเติบโตของ DCS จะเป็นอยา่งไร 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมจะประมาณร้อยละ 5-8 แต่ทาง DCS ตั้งเป้าไวท่ี้ร้อยละ 15 ซ่ึงดูจากทิศทางแลว้ Digital Transformation 
น่าจะเคล่ือนท่ีไปได ้แต่กข้ึ็นอยูก่บันโยบายของภาครัฐ การปรับตวัของผูบ้ริโภค และการรักษาความปลอดภยั เช่น การทาํขอ้มูล
ร่ัวไหลของภาคธุรกิจ ดงันั้น คนท่ีนาํหนา้ไปก่อนกจ็ะปรับตวัไดม้ากกวา่  
  ผูถื้อหุน้:  การท่ีต่างชาติเขา้มาทาํธุรกิจในประเทศไทย เช่น Alibaba จะส่งผลกระทบต่อ DCS หรือไม่  
  ประธานท่ีประชุมฯ: การใชเ้คร่ืองมือสารสนเทศนั้น เพ่ือใหเ้กิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากข้ึน แลว้แต่ผูเ้ล่นรายใด
จะใหบ้ริการไดม้ากกวา่กนั ซ่ึงในภาพรวม คนท่ีอยูน่อกระบบ (Offline) จะมีโอกาสใชบ้ริการมากข้ึน 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ปัจจยัการแข่งขนัเป็นเร่ืองท่ี
ปฏิเสธไม่ได ้แต่ในช่วงท่ีผา่นมากมี็ Global Player เขา้มาในบา้นเรามากข้ึน ถา้เราสู้ไดก้สู็้ ถา้สู้ไม่ไดก้จ็บัมือร่วมกนัทาํธุรกิจ ซ่ึง 
ในส่วนของ Alibaba นั้น เป็นการเขา้มาเพื่อทาํธุรกิจในเร่ือง e-commerce ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ DCS เลย อยา่งไรก็ตาม 
บริษทักย็งัคงตอ้งจบัตาในเร่ืองน้ีอยู ่
  ผูถื้อหุ้น:  ปัจจุบนั PT มีเพียง DCS เป็นบริษทัยอ่ยเพียงบริษทัเดียว จึงขอสอบถามวา่ภายใน 1-3 ปีน้ี มีแนวโนม้
จะลงทุนในบริษทัยอ่ยอ่ืนๆ เพ่ิมหรือไม่  
  ประธานท่ีประชุมฯ:  ในเร่ืองการลงทุนในธุรกิจสารสนเทศนั้น บริษทัยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาและติดตามอยู ่
โดยอาจจะลงทุนเพ่ิมผา่น DCS หรือลงทุนผา่นบริษทัยอ่ยอ่ืนๆ 
  ผูถื้อหุน้:  การบริจาคเงินของ PT และ DCS ทบัซอ้นกนัหรือไม่  
  ประธานท่ีประชุมฯ:  การบริจาคเงินเป็นแนวปฏิบติัและระบุอยูใ่นขอ้บงัคบัของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
เน่ืองจากการดาํเนินกิจการของแต่ละบริษทัไม่เหมือนกนั PT เป็นธุรกิจลงทุน และ DCS เป็นธุรกิจสารสนเทศ ดงันั้น การบริหาร
จดัการรายไดจึ้งต่างกนั ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกน่็าจะคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นทวคีูณ  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
การสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 
11.12 น. 

______________________________________ 
 
      ลงช่ือ          นายวเิชียร    พงศธร            ประธานท่ีประชุม 
          (นายวเิชียร  พงศธร) 


